

# แฟรนไชส์เค้กหอมมนต์ลุยตลาดโค้งสุดท้าย



แฟรนไชส์เค้กหอมมนต์ลุยตลาดโค้งสุดท้าย ส่งโปร 1,990 บาทเอาใจตัวแทนจำหน่ายรายใหม่

แฟรนไชส์เค้กหอมมนต์ เร่งทำตลาดโค้งสุดท้ายของปี จัดโปรโมชันพิเศษ 1,990 บาท ใจตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ และผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริม พร้อมต่อยอดคอนเซ็ปต์ ขายง่าย กำไรดี เก็บได้นาน และมีความหลากหลายของตัวสินค้า ที่มีให้เลือกถึง 100 รายการ

นางสาวประภาภรณ์ ไชยมาตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมมนต์เบเกอรี่ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์เค้กหอมมนต์ กล่าวว่า ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลขายสินค้าประเภทเบเกอรี่เพราะจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทได้ส่งโปรโมชันท้ายปีเพื่อจูงใจลูกค้ารายใหม่ที่สนใจลงทุนกับแฟรนไชส์เค้กหอมมนต์ ด้วยโปรโมชันลดกระหน่ำ(จำนวนจำกัด) ลงทุนเพียง 1,990 บาท จากราคาปกติ 2,990 บาท ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

สำหรับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายครั้งนี้ บริษัทยืนยันได้ว่าเป็นโปรโมชันที่สุดคุ้ม เพราะลงทุนเพียง 1,990 บาท จะได้รับชุดอุปกรณ์การขายเค้กแบบครบชุด ได้แก่ เค้ก 10 วง (1วง มี10ชิ้น), ป้ายร้านหอมมนต์เบเกอรี่, กล้องโฟมเก็บความเย็นคุณภาพสูง(เก็บเค้กได้ 20 วง, หมู้าเทียมฟูโต๊ะ, ถุง 1 แพ็ค, ซ้อน 1 แพ็ค, ที่ตักเค้กและกล่องสามเหลี่ยมบรรจุเค้กพร้อมขาย

ทั้งนี้ การลงทุนในโปรโมชันดังกล่าว จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรายได้เสริมแต่ใช้เงินลงทุนไม่สูง นอกจากนี้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่ลงทุนไปแล้วไม่ต้องกังวลกับการขาย เพราะธุรกิจแฟรนไชส์เค้กหอมมนต์ได้รับการกระตุ้นจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศว่าสินค้าขายง่าย ขายเร็ว และได้กำไรดี เก็บได้นาน และมีความหลากหลายของตัวสินค้าที่ปัจจุบันมีให้เลือกถึง 100 รายการ นอกจากนั้นบริษัทยังมีทีมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ เพื่อสอนการขาย รวมถึงการดูแลสินค้าอย่างถูกวิธีอีกด้วย ดังนั้นแฟรนไชส์เค้กหอมมนต์จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับตัวแทนจำหน่ายรายย่อย และผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่ไม่จำเจ โดยลูกค้าสามารถเลือกบริโภคได้ตามความต้องการ นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาเค้กหน้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเป็น เป็นตัวแทนจำหน่ายหอมมนต์เบเกอรี่ สอบถามได้ที่เฟสบุ๊คเพจ“หอมมนต์เบเกอรี่”[m.me/hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery)หรือไลน์แอด(line@) [@hommonbakery](https://www.line.me/@hommonbakery) โทร 093-120-1022 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.facebook.com/hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery)

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์บม จำกัด คุณมนัสวิน 091-549-3542, คุณปัญญา 087-055-2756, คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489